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รายงานการประชุมสภาอบต.หนองหอย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจาํป 2563 ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

 

-สําเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕63 
ครั้งท่ี 1/2563 

วันจันทรท่ี 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา 09.00 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผูมาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายมานะ  บุญลาภ ประธานสภา อบต. มานะ  บุญลาภ  
2 นายชูชาติ  จี่พิมาย รองประธานสภา อบต. ชูชาติ  จี่พิมาย  
3 นางสนอง  นอยจันอัด เลขานุการสภา อบต. สนอง  นอยจันอัด  
4 รอยตรีอนุรักษ  คําดี สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 อนุรักษ  คําดี  
5 นายถวิล  มะลิวงศ สมาชิก อบต. หมูท่ี 2 ถวิล  มะลิวงศ  
6 นางวราภรณ  เหมือนสันเทียะ สมาชิก อบต. หมูท่ี 2 วราภรณ  เหมือนสันเทียะ  
7 นายเล็ก  ลังดานจาก สมาชิก อบต. หมูท่ี 3 เล็ก  ลังดานจาก  
8 นายมานะ  เพ็งศรี สมาชิก อบต. หมูท่ี 4 มานะ  เพ็งศรี  
9 นายสิน  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 สิน  วนสันเทียะ   

10 นายสันติ์  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมูท่ี 5 สันติ์  วนสันเทียะ   
11 นายประสทิธิ์  นันทชัยศรี สมาชิก อบต. หมูท่ี 6 ประสิทธิ์  นันทชัยศรี  
12 นางวิไลลักษณ  นันทชัยศรี สมาชิก อบต. หมูท่ี 6 วิไลลักษณ  นันทชัยศรี  
13 นายเวียงชัย  แซกพุทรา  สมาชิก อบต. หมูท่ี 7 เวียงชัย  แซกพุทรา   
14 นายอวบ  เสตะปุตะ สมาชิก อบต. หมูท่ี 7 อวบ  เสตะปุตะ  
15 นายทวิน  หวังแอบกลาง  สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 ทวิน  หวังแอบกลาง   
16 นายพงษกฤษ  ฤทธิ์สันเทียะ สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 พงษกฤษ  ฤทธิ์สันเทียะ  
17 นายอําพล  พรสวัสดิ์ สมาชิก อบต. หมูท่ี 9 อําพล  พรสวัสดิ์  
18 นางพนม  สุขมะลัง สมาชิก อบต. หมูท่ี 10 พนม  สุขมะลัง  
19 นางภูศรี  ครูทํานา สมาชิก อบต. หมูท่ี 10 ภูศรี  ครูทํานา  
20 นายนพ  แซสันเทียะ สมาชิก อบต. หมูท่ี 11 นพ  แซสันเทียะ  
21 นางปภาดา อินทรเสนา สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 ปภาดา อินทรเสนา  
22 นายสุชาติ  บํารุงศิลป สมาชิก อบต. หมูท่ี 12 สุชาติ  บํารุงศิลป  
23 นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 ประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ  
24 นายองอาจ  อินทรจํานงค สมาชิก อบต. หมูท่ี 14 องอาจ  อินทรจํานงค  
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ผูขาดประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

- - - -  
 
ผูลาประชุม 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
- - - - - 
 
ผูเขารวมประชุม 

 
สมาชิกสภาท้ังส้ิน 24 คน 
ผูมาประชุม  24 คน 
ผูขาดประชุม    - คน  
ผูลาประชุม  - คน  
ผูเขารวมประชุม  15 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.   เม่ือถึงเวลา 09 .00น . นางสาวสนอง นอยจันอัด เลขานุการสภาฯ                                                                                                                                                                                            
   เชิญสมาชิกเขาหองประชุม  เพ่ือนับองคประชุมเม่ือครบองคประชุมแลว   เลขานุการสภา  

องคการบริหารสวนตําบลหนองหอยขอเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล          
หนองหอย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต และเชิญทานประธานสภาฯ เปดประชุม
สภาฯ ตามระเบียบวาระตอไป 

 
 

 

ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
1 นายธีรชัย  ถอนสันเทียะ นายก อบต.หนองหอย ธีรชัย  ถอนสันเทียะ  
2 นายธวัช  ชมโคกสูง รองนายก อบต.หนองหอย ธวัช  ชมโคกสูง  
3 นายเฉลิม  บึกขุนทด เลขานุการนายก อบต. เฉลิม  บึกขุนทด  
4 นายชิณณวรรธน ยอดทองหลาง รองปลัดอบต.หนองหอย ชิณณวรรธน ยอดทองหลาง  
5 นางสาวอรอุมา สุขโขพืช หัวหนาสํานักปลัด อรอุมา สุขโขพืช  
6 นายชยพล พรชวิทยกุล ผูอํานวยการกองชาง ชยพล พชรวิทยกุล  
7 นางสาววราภร  ขอพรกลาง นักวิเคราะหนโยบายและแผน วราภร  ขอพรกลาง  
8 นายสงัด เทิมสูงเนิน ผูใหญบานหนองนกกระเรียน สงัด เทิมสูงเนิน  
9 นางหลงมา เผือกชัยภูมิ ผูชวยผูใหญบานบุเขวา หลงมา เผือกชัยภูมิ  

10 นางดวงรัตน เลียบสันเทียะ ผูชวยผูใหญบานโคกเพชร ดวงรัตน เลียบสันเทียะ  
11 นางสาวตรีสุคนธ หวังหมูกลาง ผูใหญบานหวยนอย ตรีสุคนธ หวังหมูกลาง  
12 นายบุญสม มีกําปง ผูใหญบานพระงาม บุญสม มีกําปง  
13 นายอภิชัย เทาดานจาก ผูชวยผูใหญบานใหมโนนทอง อภิชัย เทาดานจาก  
14 นายชูชาติ ตรีกลางดอน สารวัตรกํานันตําบลหนองหอย ชูชาติ ตรีกลางดอน  
15 นายวันชัย  อินทรเสนา ผูใหญบานทํานบพัฒนาใต วันชัย  อินทรเสนา  
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ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ 1.การนัดประชุมสภาอบต.หนองหอยในวันนี้ก็เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบญัตติ 
ประธานสภาฯ    จํานวน 3 ญัตติท่ีผูบริหารทองถ่ินไดขอเสนอญัตติ 
   2. ผมจะตั้งกลุมไลนสมาชิกสภาฯอบต.หนองหอยข้ึนใหมและจะเชิญสมาชิกสภาฯ 
   ทุกทานเขารวม เนื่องจากท่ีผานมาผมแจงขาวสารทางราชการไปบางทานไมไดอยูในกลุม 
   ผูนําอางวาไมทราบขาวสาร 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายมานะ  บุญลาภ       รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 
ประธานสภาฯ    ประจําป 2563 ครั้งท่ี 3/2563 เม่ือวันอังคารท่ี  7  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 
มติท่ีประชุม           (รับรอง......23.....เสียง  ไมรับรอง......-......เสียง งดออกเสียง.......1......เสียง) 
 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องกระทูถาม 
   ไมมี  
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
   ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม 
นายมานะ  บุญลาภ      1. ญัตตินายกองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบบันทึก 
ประธานสภาฯ   ขอตกลงความรวมมือ(MOU) ในการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในกลุม cluster 
ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ไดยื่นเสนอญัตติใหสภาพิจารณา

ใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือ(MOU) ในการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุม clusterผมขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลหนอง
หอย ไดแถลงบันทึกขอตกลงความรวมมือ(MOU) ในการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในกลุม clusterเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยได
พิจารณา ขอเชิญครับ 

นายธีรชัย ถอนสันเทียะ  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ไดรับแจงจากองคการบริหารสวน       
นายกอบต.หนองหอย ตําบลเมืองคง วาองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง ไดรับบันทึกขอตกลงความรวมมือ  
   (MOU) ในการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุม Cluster ท่ี 
   ลงนามแลว จํานวน 142 แหง โดยใหองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย นําบันทึก 
   ขอตกลง ความรวมมือ(MOU) เสนอตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย
   พิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือใหมีผลผูกพันตามกฎหมาย และเรงดําเนินการจัดสงสําเนา
   รายงานการประชุมท่ีผานการเห็นชอบใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงพิจารณา 
   ดําเนินการตอไป สําหรับบันทึกขอตกลงไดแจกใหกับทุกทานแลว สวนรายละเอียดผมขอ
   เชิญเจาหนาท่ีในสํานักงานปลัดเปนผูชี้แจงแทน 
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นางสาวอรอุมา สุขโขพืช   ขอตกลงความรวมมือในการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนดวย 
หัวหนาสํานักปลัด การนําไปใชผลิตไฟฟาตามประกาศรับซ้ือไฟฟาจากขยะชุมชนของคณะกรรมการ กํากับ 
   กิจการพลังงาน(กกพ.) ระหวางองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง กับ องคกรปกครอง 
   สวนทองถ่ินในกลุม Cluster คง(จํานวน 142 แหง)ทําท่ีองคการบริหารสวนตําบล 
   เมืองคง   วันท่ี..........เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2563 

ขอตกลงความรวมมือนี้ทําข้ึนระหวางองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง กับ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในกลุม Cluster คง จํานวน 142 แหง (“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในกลุม Cluster คง”) มีความประสงคจะสรางความรวมมือในการดําเนินโครงการกําจัด
ขยะมูลฝอยชุมชนดวยการนําไปใชในการผลิตไฟฟาในโครงการผลิตไฟฟาจากขยะชุมชนใน
รูปแบบ Feed-In Tariff(FiT) หรือรูปแบบอ่ืนใดตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน(กกพ.) (“โครงการฯ”) เพ่ือใหสามารถดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนไดอยาง
ถูกสุขลักษณะและมีความยั่งยืน จึงไดจัดทําขอตกลงความรวมมือนี้ข้ึน โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

    ขอ 1 อารัมภบท 
 คณะกรรมการจัดการสิ่ งปฏิ กูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา (“คณะ
กรรมการฯ”) ไดจัดแบงกลุม Cluster ในการกําจัดขยะมูลฝอย โดยกําหนดใหกลุม Cluster 
คง ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 142 แหง ในเขต 17 อําเภอ ไดแก 
อําเภอคง อําเภอโนนสูง อําเภอโนนไทย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอจักราช อําเภอพระ
ทองคํา อําเภอขามสะแกแสง อําเภอบานเหลื่อม อําเภอแกงสนามนาง อําเภอบัวใหญ 
อําเภอบัวลาย อําเภอสีดา อําเภอโนนแดง อําเภอประทาย อําเภอชุมพวง อําเภอเมืองยาง 
และอําเภอลําทะเมนชัย 

    ขอ 2 วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหเปนไปตามการจัดแบงกลุม Cluster ของคณะกรรมการฯ และเพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนในรายละเอียดเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีระหวางองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุม Cluster คง รวมท้ังเพ่ือใหเปนไปตามประกาศ 
คณะกรรมกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง การจัดทําบริการ
สาธารณะรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกฝาย จึงไดจัดทําขอตกลงความ
รวมมือนี้ข้ึน 

    ขอ 3 ขอตกลงในการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกัน 
 องคการบริหารสวนตําบลเมืองคง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูในกลุม 
Cluster คง ตกลงรวมมือกันในการกําจัดขยะมูลฝอยภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
 3.1 การมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงเปนองคกรปกครอง สวน
ทองถ่ินเจาของโครงการฯ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุม Cluster คง ตกลงมองหมายให 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองคงทําหนาท่ีเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเจาของ
โครงการฯ มีหนาท่ีตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทํารายงานการศึกษาและวิเคราะหโครงการฯ 
(2) แตงตั้งท่ีปรึกษาโครงการฯ 
(3) จัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามหลักเกณฑ 

  และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด 
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(4) นําเสนอโครงการฯ เพ่ือขอความเห็นชอบตอรัฐมนตรีวาการ 

  กระทรวงมหาดไทยตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด 
(5) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือหาเอกชนใหเปนผูดําเนินการ 

  ลงทุนกําจัดขยะมูลฝอยตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด 
(6) ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของตามท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือให 

  สามารถดําเนินโครงการฯไดตามวัตถุประสงคแหงขอตกลงนี้ 
 3.2 การมอบหมายใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงเปนผูลงนามในสัญญา
สัมปทานกําจัดขยะมูลฝอย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุม Cluster คง ตกลงมอบหมายให
องคการบริหารสวนตําบลเมืองคงทําหนาท่ีเปนผูลงนามในสัญญาสัมปทานกําจัดขยะมูล
ฝอยกับเอกชนผูไดรับคัดเลือกจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงใหดําเนินการกําจัดขยะ
มูลฝอยดวยการนําไปใชในการผลิตไฟฟาในโครงการผลิตไฟฟาจากขยะมูลฝอยชุมชนใน
รูปแบบ Feed-In Tariff (FiT) หรือรูปแบบอ่ืนใดตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจาง ท้ังนี้ ภายใตเง่ือนไขวาสัญญาสัมปทาน
กําจัดขยะมูลฝอยจะตองผานการตรวจพิจารณาจากอัยการสูงสุดแลว 

    3.3 ขอตกลงท่ีจะไมจางเอกชนรายอ่ืนใหกําจัดขยะมูลฝอย 
ตลอดระยะเวลาแหงขอตกลงความรวมมือนี้และตลอดอายุสัญญา 

สัมปทานกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในกลุม Cluster คง ตกลงจะไมวาจางเอกชนรายอ่ืนหรือหนวยงานของรัฐอ่ืนท่ี
ใหบริการรับกําจัดขยะมูลฝอยใหกําจัดขยะมูลฝอยนอกเหนือจากเอกชนท่ีไดรับคัดเลือกจาก
องคการบริหารสวนตําบลเมืองคงเทานั้น 

    3.4 การเก็บขนและการสงขยะมูลฝอยเขารับการกําจัด 
3.4.1 องคการบริหารสวนตําบลเมืองคงและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในกลุม Cluster คง ตกลงจะดําเนินการเก็บขนและสงขยะมูลฝอยท่ีเก็บไดในเขตพ้ืนท่ี
ปกครองของตนเองท้ังหมดไปยังสถานีขนถายขยะมูลฝอยหรือโรงงานกําจัดขยะมูลฝอยหรือ
โรงงานไฟฟาของเอกชนท่ีไดรับคัดเลือกจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง ซ่ึงจะตั้งอยูท่ี
ตําบลเมืองคง อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (“สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย”)  
  ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใดไมดําเนินการสงขยะมูลฝอยท่ี
เก็บไดในเขตพ้ืนท่ีปกครองของตนไปยังสถานีขนถายขยะมูลฝอยหรือโรงงานกําจัดขยะมูล
ฝอยหรือโรงไฟฟาตามวรรคหนึ่ง หรือไดสงขยะมูลฝอยไปกําจัด ณ สถานท่ีกําจัดขยะมูล
ฝอยแหงอ่ืนไมวาจะเปนของรัฐหรือของเอกชน ใหองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงรายงาน
ตอคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือพิจารณาดําเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของตอไป 

3.4.2 ในการสงขยะมูลฝอยไปยังสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยตามขอ 3.4.1 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุม Cluster คง จะตองใชเสนทางเขาสูสถานท่ีกําจัดขยะมูล
ฝอยตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงและเอกชนผูรับกําจัดขยะมูลฝอยกําหนด โดย
ใหถือวาการสงขยะมูลฝอยเสร็จสิ้นเม่ือไดเทขยะมูลฝอย ณ จุดรับขยะมูลฝอยภายใน
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีจัดไวและผานการตรวจจากพนักงานของสถานท่ีกําจัดขยะมูล
ฝอยแลว 
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 3.4.3 ในกรณี ท่ีมีเหตุจําเปนทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน        
กลุม Cluster  คง แหงใดไมสามารถสงขยะมูลฝอยเขารับการกําจัดไดในวันใด เชน มีการ
ซอมรถเก็บขยะ เปนตน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเชนวานั้นจะตองแจงใหองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองคงทราบถึงเหตุจําเปนโดยพลัน 

    3.5 อัตรากําจัดขยะมูลฝอย กําหนดการจาย และวิธีการจายเงิน 
3.5.1 องคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุม Cluster คง ตกลงจาย คา

กําจัดขยะมูลฝอยใหแกผูรับกําจัดขยะมูลฝอยผานองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงในอัตรา
ตามผลการศึกษาและวิเคราะหโครงการ 

3.5.2 ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุม Cluster คง ตาม ขอ 3.5.1 
จายคากําจัดขยะมูลฝอยใหแกองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงในทุกวันท่ี 15 ของเดือน
ถัดไปตลอดอายุสัญญาสัมปทานกําจัดขยะมูลฝอย หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงใด
คางจายหรือจายเงินคากําจัดขยะลาชากวากําหนด และเปนเหตุใหองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองคงไมสามารถจายเงินคากําจัดขยะใหแกผูรับกําจัดขยะมูลฝอยไดครบถวนตาม
สัญญาสัมปทานกําจัดขยะมูลฝอย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชนวานั้นจะตองรับผิดชอบ
ในคากําจัดขยะท่ียังไมไดชําระและ/หรือคาปรับ (ถามี) 

3.5.3 วิธีการในการจายเงินคากําจัดขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในกลุม Clusterคง ใหแกองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงใหดําเนินการตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 

    3.6 ระยะเวลาแหงขอตกลงความรวมมือ 
ขอตกลงความรวมมือนี้มีกําหนดระยะเวลา 25 (ยี่สิบหา)ป นับตั้งแตวันท่ี

องคการบริหารสวนตําบลเมืองคงไดลงนามในสัญญาสัมปทานกําจัดขยะมูลกับเอกชนท่ี
ไดรับการคัดเลือกจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองคง 

           3.7 ขอตกลงความรวมมือนี้เปนสวนนึงของสัญญาสัมปทานกําจัดขยะมูลฝอย 
ทุกฝายตกลงรวมกันใหนําขอตกลงความรวมมือนี้แนบทายสัญญา 

สัมปทานกําจัดขยะมูลฝอยระหวางองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงกับเอกชนท่ีไดรับการ
คัดเลือกจากองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงและใหถือวาขอตกลงความรวมมือนี้เปนสวน
หนึ่งของสัญญาสัมปทานกําจัดขยะดังกลาว 

ขอ 4 การส้ินสุดขอตกลงความรวมมือและการยกเลิกการเขารวม โครงการกอน
ครบกําหนด 

การยกเลิกการดําเนินโครงการรวมกันท้ังหมด หรือการยกเลิกการเขารวมโครงการ
กอนครบกําหนดระยะเวลาตามขอตกลงความรวมมือ หรือการเปลี่ยนแปลงองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในกลุม Cluster คง ใหเปนไปตามเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในประกาศ
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง การจัดทําบริการ
สาธารณะรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมาแลว 

    ขอ 5 จํานวนและการเก็บรักษาบันทึกขอตกลง 
 บันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ทําเปนตนฉบับ จํานวน 2 (สอง) ฉบับ โดย องคการ
บริหารสวนตําบลเมืองคงเก็บรักษาไว จํานวน 1 (หนึ่ง)ฉบับ และจังหวัดนครราชสีมาเก็บ
รักษาไว จํานวน 1(หนึ่ง) ฉบับ และสําเนาอีก จํานวน 142 (หนึ่งรอยสี่สิบสอง) ฉบับเพ่ือ
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มอบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุมCluster คง ท้ังจํานวน 142 (หนึ่งรอยสี่สิบสอง) 
แหง เก็บรักษาไวแหงละ 1 ฉบับ 

เพ่ือแสดงถึงเจตนารมณและความผูกพันตามขอตกลงความรวมมือนี้  ทุกฝายจึงลง
นามรวมกันไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน    

    ลงนามรวมกัน  ณ  วันท่ี........ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช 2563 
นายธีรชัย  ถอนสันเทียะ  ตามท่ีผมและเจาหนาท่ีไดแถลงบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 
นายกอบต.หนองหอย ในการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุม cluster  ผมจึง 

ขอใหสภาพิจารณาใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือ(MOU)ฯ ตอไป 
นายมานะ  บุญลาภ  ตามท่ีทานนายกอบต.หนองหอยไดแถลงรายละเอียด ขอความเห็นชอบบันทึก
ประธานสภาฯ  ขอตกลงความรวมมือ(MOU) ในการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน  

กลุม cluster ใหท่ีประชุมไดพิจารณา มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม  
รอยตรีอนุรักษ  คําดี   ผมขอสอบถามวาในเอกสารไมมีขอ 1-4 เริ่มจากขอ 5 เฉพาะท่ีจะใหสภาฯรูใช
สมาชิก อบต.หมูท่ี 1 หรือไม เรื่องของความสะอาดในการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย ผมเห็นท่ีอําเภอสูงเนินมีการ 
   กําจัดขยะมูลฝอย ผมเห็นดวยกับอําเภอคง ท่ีจะมีการกําจัดขยะรวมกัน 
นายมานะ เพ็งศร ี  ผมขอถามตอจากรอยตรีอนุรักษ คําดี อยากทราบวาจะจัดเก็บอยางไร 
สมาชิก อบต.หมูท่ี 4 
นายมานะ  บุญลาภ  ผมขอเชิญฝายบริหารชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  
นายธีรชัย ถอนสันเทียะ  รายละเอียดใหทุกทานดูในเอกสารมีจํานวนมาก ผมขอสรุปคราวๆคณะกรรมการ
นายกอบต.หนองหอย จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดนครราชสีมา ไดจัดแบงกลุม Cluster ในการกําจัดขยะ
   มูลฝอย โดยกําหนดใหกลุม Cluster คง ประกอบดวยองคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 
   142 แหง ในเขต 17 อําเภอ ไดแก อําเภอคง อําเภอโนนสูง อําเภอโนนไทย อําเภอ 
   เฉลิมพระเกียรติ อําเภอจักราช อําเภอพระทองคํา อําเภอขามสะแกแสง อําเภอบานเหลื่อม 
   อําเภอแกงสนามนาง อําเภอบัวใหญ อําเภอบัวลาย อําเภอสีดา อําเภอโนนแดง อําเภอ 
   ประทาย อําเภอชุมพวง อําเภอเมืองยาง และอําเภอลําทะเมนชัยโดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือใหเปนไปตามการจัดแบงกลุม Cluster ของคณะกรรมการฯ และเพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนในรายละเอียดเก่ียวกับสิทธิหนาท่ีระหวางองคการบริหารสวนตําบลเมืองคงและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุม Cluster คง รวมท้ังเพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะ
กรรมกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรื่อง การจัดทําบริการสาธารณะ
รวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกฝาย จึงไดจัดทําขอตกลงความรวมมือนี้ข้ึน 

นายพงษกฤษ ฤทธิ์สันเทียะ ตามท่ีสมาชิกสภาไดสอบถาม  เจาหนาท่ีจะตองชี้แจงท้ังหมดถึงรายรับรายจาย  
สมาชิก อบต.หมูท่ี 8 สมาชิกก็อานเอกสารมาแตคงไมเขาใจ การจัดเก็บการจัดซ้ือผมวายังไมชัดเจนครับ 
รอยตรีอนุรักษ  คําดี   ในเม่ือมีบริษัทเอกชนนําไปทําพลังงานลม พลังงานไฟฟา อบต.เปนฝายสงวัตถุดิบ 
สมาชิก อบต.หมูท่ี 1 ทราบวายังไมเกิดข้ึน อยูในข้ันตอนของการหาแหลงสงวัตถุดิบคณะกรรมการฯคงนําไป 
   ปรึกษาหารือกันคงยังไมทราบรายรับรายจาย สําหรับผมเห็นดวยท่ีจะดําเนินการ 
นายมานะ  บุญลาภ  ผมขอเชิญฝายบริหารชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  
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นายชิณณวรรธน  ยอดทองหลาง ดวยมีหนังสือเชิญ อปท.ทุกแหง จํานวน 17 อําเภอเขารวมประชุมท่ีอบต.เมืองคง 
รองปลัดอบต.หนองหอย ประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง อบต.หนองหอยมีผมกับนางสาวกนกกาญจน ปนทอง เปน 
   ตัวแทนเขารวมประชุม โดยมีนางปยะฉัตร อินสวาง รองผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา            
   มาเปนประธานเปดการประชุม และหัวหนาทองถ่ินจังหวัดนครราชสีมามาเปนผูบรรยาย 
   โดยจะใหอบต.ท้ัง 17 อําเภอ ขนขยะไปท่ีอบต.เมืองคง เนื่องจากปญหาการตัดการเผา        
   ก่ิงไม เผาวัชพืช ออย ซังขาวภายในตําบลมีมาก จังหวัดนครราชสีมาแบงโซนความ 
   รับผิดชอบใหทํา MOU รวมกัน โดยใหหาผูรับจางเปนบริษัทเอกชนไปตั้งโรงงานท่ีเขตอบต.
   เมืองคง การขนยายไดคาจางเทาไร ซ้ือขายราคาเทาไรยังไมมีการพูดคุย การขนยายไปก็เพ่ือ
   ผลิตพลังงานในอนาคตตอไป บันทึกขอตกลงนี้ดําเนินการท้ังจังหวัดนครราชสีมาแตแบงโซน
   รับผิดชอบ จะมีการติดตามการดําเนินงาน ประชุมประจําเดือนครั้งท่ีแลวนายอําเภอ        
   พระทองคําจะให อปท.ทุกแหงเปดประชุมสมัยวิสามัญเพ่ือนําเรื่องเสนอสภาพิจารณาให  

ความเห็นชอบ แตผมไดนําเรียนวาอบต.หนองหอย จะประชุมในสัยสามัญ สมัยท่ี 2 
ระหวางวันท่ี 1 – 15 มิถุนายน 2563 ทานก็ไมวาอยางไร 

นายมานะ  บุญลาภ  อบต.หนองหอยเคยไปศึกษาดูงานเรื่องการกําจัดขยะ เจาหนาท่ีไดบรรยายใหฟงวา 
ประธานสภาฯ  การนําขยะไปสงจะมีรายไดดวยเทาท่ีผมจําได 
รอยตรีอนุรักษ  คําดี   ดูรายละเอียดในบันทึกขอตกลง หนาท่ี 3 ทุกทานคงเขาใจมากข้ึน ประเด็นสําคัญ
สมาชิก อบต.หมูท่ี 1 อบต.ไมมีรถจัดเก็บขยะ และขยะในตําบลของเราจะมีพอสงหรือไม หากไมเขารวมก็ตอง 
   ชี้แจง จังหวัดพยายามจัดระเบียบ อยูท่ีฝายบริหารจะมีความพรอมหรือไมถาอบต.ไมเขา 
   รวมก็ตองมีแหลงกําจัดขยะเอง 
นายมานะ  บุญลาภ  ถาอบต.พรอมไมตองเขารวมก็ไดดําเนินการเองได หรือจะเขารวมก็ไดเพ่ือความ
ประธานสภาฯ  เปนระเบียบเรียบรอย ทุกตําบลในอําเภอพระทองคําเซ็นตเขารวมทุกแหงแลว รอสภา 
   พิจารณาใหความเห็นชอบมีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม 
นายประสิทธิ์ นันทชัยศรี  ผมเคยนํารถไปบรรทุกขยะใหกับเทศบาลนครเมืองนครราชสีมา อบต.ทุกแหงใน
สมาชิก อบต.หมูท่ี 6 พ้ืนท่ีจะขนขยะมาท้ิงท่ีเทศบาลฯ แลวใหผมขนไปท้ิงท่ีจังหวัดสระบุรี จะมีคาใชจายในการ 
   ขนสงดวย 
รอยตรีอนุรักษ  คําดี   ผมอยากรับฟงความคิดเห็นของฝายบริหารวาจะดําเนินการอยางไร 
สมาชิก อบต.หมูท่ี 1  
นายชิณณวรรธน  ยอดทองหลาง ผมเคยเห็นอําเภอสูงเนินทํามากอน  เม่ือกอนอบต.เราอยูเขตบัวใหญ แตพอมาทํา 
รองปลัดอบต.หนองหอยบันทึกขอตกลงรวมกับอบต.เมืองคงสมาชิกสภาเห็นวาอบต.หนองหอยยังไมมีรถเก็บขยะ 
   แตอนาคตอบต.จะยกฐานะเปนเทศบาลตําบล ไมใชวาวันนี้สภาใหความเห็นชอบแลวอบต. 
   จะตองเก็บขยะไปสงเลย เพราะจะตองรอใหต้ังโรงงานเสร็จกอน ขอตกลง 25 ป จังหวัด
   เพียงแคแยกกลุมการกําจัดขยะ นาจะมีประมาณ 2 โซน เพราะมี 32 อําเภอ หาก 
   ดําเนินการในป 2564 ทางบริษัทผูรับจางก็ตองหารถมารับตามท่ีสมาชิกไดชี้แจง 
นายมานะ  บุญลาภ  ท่ีประชุมมีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมเม่ือไมมี  ผมขอมติท่ี 
ประธานสภาฯ ประชุมใหความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือ(MOU) ในการกําจัดขยะมูลฝอย

รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในกลุม cluster  ตามท่ีทานนายกอบต.หนองหอยได
เสนอญัตติ 

มติท่ีประชุม           (เห็นชอบ.....23......เสียง  ไมเห็นชอบ.......-.....เสียง งดออกเสียง.......1......เสียง) 
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นายมานะ  บุญลาภ      2. ญัตตินายกองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัต ิ
ประธานสภาฯ   องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และ

แมว พ.ศ. .... 
ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ไดยื่นเสนอญัตติใหสภา พิจารณา

ใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เรื่อง การควบคุมการ
เลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. .... ผมขอเชิญเลขานุการสภาฯไดชี้แจงระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวของใหท่ีประชุมไดรับทราบ 

นางสนอง นอยจันอัด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน  
เลขานุการสภาฯ  พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ 45 ญัตติรางขอบัญญัติ 

ท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองพิจารณาเปนสามวาระ แตท่ีประชุมสภาทองถ่ินจะอนุมัติให
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได  

ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผูบริหารทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ินจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนผูท่ีอยูในท่ีประชุมจะเปนผูเสนอก็ไดเม่ือท่ีประชุมสภา
ทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุม
สภาทองถ่ินเปนกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ 

นายมานะ  บุญลาภ         ตามท่ีเลขานุการสภาฯ ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว ผมขอเชิญ 
ประธานสภาฯ   ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ินไดนําเสนอวาจะประชุมพิจารณาทีละวาระ หรือ

พิจารณาสามวาระรวดเดียว 
นายธีรชัย  ถอนสันเทียะ  ผมขอเสนอตอท่ีประชุมสภาใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
นายกอบต.หนองหอย หนองหอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. .... สามวาระรวดเดียว 
    เพราะไมไดพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
รอยตรีอนุรักษ  คําดี   ผมเห็นดวยท่ีจะใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว 
สมาชิก อบต.หมูท่ี 1  
นายมานะ  บุญลาภ         ท่ีประชุมมีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไม เม่ือไมมี ผมขอมติท่ีประชุม 
ประธานสภาฯ    ใหพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยง 
   หรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ....สามวาระรวดเดียวตามท่ีนายกไดนําเสนอ 
มติท่ีประชุม   (เห็นชอบ.....23......เสียง  ไมเห็นชอบ.....-......เสียง งดออกเสียง......1.....เสียง) 

นายมานะ  บุญลาภ       วาระท่ี 1 ข้ันพิจารณารับหลักการรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล              
ประธานสภาฯ  หนองหอย เรื่อง การควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ....  
    ผมขอเชิญนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ไดแถลงรางขอบัญญัติ 
   องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และ  
   แมว พ.ศ. ....เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยไดพิจารณา 
นายธีรชัย  ถอนสันเทียะ  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ไดรับแจงจากอําเภอพระทองคํา        
นายกอบต.หนองหอย วาผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี เขต 13 (นางสุมิตรา อติศัพท) ไดกําหนด 

ตรวจติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รอบท่ี 2 ในวันอังคารท่ี 23 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีประเด็นการ
ตรวจติดตามการจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว 
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(สุนัข –แมว)  ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ียังไมไดจัดทําขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ  
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสัตว (สุนัข –แมว) ใหเรงรัดดําเนินการโดยดวน 
ประกอบกับไวใชในการตรวจ LPA ในป พ.ศ. 2563 

ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  ยังไมมีขอบัญญัติองคการบริหารสวน
ตําบลหนองหอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมวไวบังคับใชในพ้ืนท่ี
ตําบลหนองหอย จึงไดจัดทํารางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เรื่อง การ
ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. .... เสนอตอท่ีประชุมสภาฯพิจารณาโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

บันทึกหลักการและเหตุผล  ประกอบ(ราง) ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
หนองหอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. .... 

    หลักการ 
    ใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว 
    เหตุผล 

 การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว ใหเหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนท่ี
ในชุมชนจะสามารถปองกันไมใหเกิดปญหาเหตุเดือนรอนรําคาญจากสุนัข และแมว เพ่ือ
ประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน  และ
สามารถปองกันอันตรายจากโรคพิษสุนัขบา หรือโรคระบาดท่ีเกิดจากสุนัขและแมว สมควร
กําหนดเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมว จึงตราขอบัญญัตินี้ 
 สวนรายละเอียดตางๆ ตาม(ราง)ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. .... ไดแจกใหกับทุกทานแลว ผม
ขอเชิญเจาหนาท่ีในสํานักงานปลัดเปนผูชี้แจงแทน 

นางสาวอรอุมา สุขโขพืช  รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยเรื่อง  การควบคุมการเล้ียง
หัวหนาสํานักปลัด  หรือปลอยสุนัข  และแมว  พ.ศ. .... 
    โดยท่ีเปนการสมควรใหมีขอบัญญัติวาดวยการควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข  
   และแมว 
    อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
   บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบมาตรา ๒๙ แหง  
   พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม องคการบริหารสวนตําบล
   หนองหอย โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยและนายอําเภอ
   พระทองคํา จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 
    ขอ ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เรื่อง 
   การควบคุมการเลีย้งหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. .... 
    ขอ ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ตั้งแต
   วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
    ขอ 3  ในขอบัญญัตินี้ 
    “การเลี้ยงสุนัข และแมว” หมายความวา กรรมวิธีหรือวิธีการท่ีจะดูแลสุนัข และ
   แมวใหเจริญเติบโตและมีชีวิตอยูไดในสถานท่ีเลี้ยงสัตว หรือสถานท่ีอ่ืนใด 
    “การปลอยสุนัข และแมว” หมายความวา การเลี้ยงสุนัข และแมวในลักษณะท่ีมี
   การปลอยใหอยูนอกสถานท่ีเลี้ยง รวมท้ังการสละการครอบครองสุนัข และแมว 
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    “สถานท่ีเลี้ยงสัตว” หมายความวา คอกสัตว กรงสัตว ท่ีขังสัตว หรือสถานท่ีใน 
   ลักษณะอ่ืนท่ีใชในการควบคุมสัตวท่ีเลี้ยง ท้ังนี้ ใหหมายความรวมถึงแนวอาณาเขตท่ีดินซ่ึง
   ใชประกอบการเลี้ยงสัตวท่ีมีพ้ืนท่ีติดกันเปนพ้ืนท่ีเดียว 
    “เจาของสุนัข และแมว”  หมายความวา เจาของกรรมสิทธิ์ ผูครอบครองสุนัข และ
   แมว ท้ังนี้ใหหมายความรวมถึงผูเลี้ยง ผูใหท่ีอยูอาศัยและผูควบคุมสุนัข และแมวดวย 
    “ท่ีหรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมิใชเปนของเอกชน 
   และประชาชนสามารถใชประโยชนหรือสัญจรได 
    “ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
    “เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
    “ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน  หมายความวา  ขาราชการหรือ 
   พนักงานสวนทองถ่ิน ซ่ึงไดรับแตงตั้งจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
   การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
    ขอ 4  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยเปนผูรักษาการใหเปนไปตาม
   ขอบัญญัตินี้ 
    ขอ 5เพ่ือประโยชนในการรักษาสภาวะความเปนอยูท่ีเหมาะสมกับการดํารงชีพ 
   ของประชาชนในทองถ่ินหรือเพ่ือปองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสุนัข และแมว ให
   พ้ืนท่ีในเขตอํานาจของราชการสวนทองถ่ินดังตอไปนี้ เปนเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปลอย
   สุนัข และแมว 
     5.๑ ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมวโดย 
   เด็ดขาด ดังนี้ 

     5.๑.๑  โรงพยาบาลรัฐและเอกชน สถานพยาบาล คลินิก ยกเวน 
   ยกเวน โรงพยาบาลสัตว คลินิกสําหรับตรวจรักษาสัตว 
      5.๑.๒  โรงเรียน สถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
      5.๑.๓  ท่ีหรือทางสาธารณะ สวนสาธารณะ 
     5.๒ ใหพ้ืนท่ีตอไปนี้เปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมวเกินจํานวน
   ท่ีกําหนด ดังนี้ 
      5.๒.๑  พ้ืนท่ีอยูอาศัยบานเรือนเปนเขตหามเลี้ยงหรือปลอยสุนัข 
   และแมวเกินจํานวน ๔ ตัว ตอ ๑ ครัวเรือน  

กรณีท่ีตองการเลี้ยงเกินกวาจํานวนท่ีกําหนด ตองไดรับอนุญาต 
จากเจาพนักงานทองถ่ิน 

     5.๓ ใหพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยท้ังหมดเปนเขต
   การเลี้ยงหรือปลอยสุนัขและแมวตองอยูภายใตมาตรการ ดังนี้ 
      5.๓.๑ การข้ึนทะเบียนสุนัข และแมว 
       (๑) ใหเจาของสุนัข และแมวดําเนินการข้ึนทะเบียนสุนัข 
   และแมวทุกตัวท่ีอยูในครอบครองตอองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย และรับบัตร 
   ประจําตัวสุนัข และแมวหรือสัญลักษณหรือวิธีการอ่ืนใด ตามแบบท่ีองคการบริหารสวน 
   ตําบลหนองหอยกําหนด 
       (๒) หากเจาของสุนัข และแมวตองการมอบ สละการ 
   ครอบครอง หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการเปนเจาของใหแกบุคคลอ่ืน ตองแจงองคการบริหาร
   สวนตําบลหนองหอยภายใน๑๕ วัน 
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       (๓) กรณีท่ีมีสุนัข และแมวเกิดใหม ใหเจาของสุนัข และ
   แมวดําเนินการข้ึนทะเบียนภายใน ๑๕ วัน  และสุนัข และแมวนั้นตองไดรับการฉีดวัคซีน
   โรคพิษสุนัขบา 
       (๔) กรณีท่ีเจาของนําสุนัข และแมวท่ีอยูในครอบครอง
   ยายออกนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย โดยถาวร หรือสุนัข และแมวท่ีอยูใน
   ครอบครองตาย เจาของสุนัข และแมวตองดําเนินการแจงใหองคการบริหารสวนตําบล 
   หนองหอยทราบภายใน ๑๕ วัน 
      5.๓.๒ การปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
       (๑) เจาของสุนัข และแมว ตองจัดการใหสุนัข และแมว
   ทุกตัวไดรับการฉีดวัคซีนจากสัตวแพทย หรือผูไดรับมอบหมายเปนหนังสือจากสัตวแพทย 
   หรือประกอบการบําบัดโรคสัตวโดยการฉีดวัคซีนครั้งแรกเม่ือสุนัข และแมวนั้นมีอายุตั้งแต
   สองเดือนข้ึนไปแตไมเกินสี่เดือน เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบาใหนอยท่ีสุด 
   และไดรับการฉีดวัคซีนครั้งตอไป ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน 
       (๒) หากเจาของสุนัข และแมวพบเห็นอาการ หรือสงสัย
   วาสุนัข และแมวในครอบครองมีอาการของโรคพิษสุนัขบาใหกักสุนัข และแมวไว และแจง
   องคการบริหารสวนตําบลหนองหอยภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง เพ่ือประโยชนในการควบคุมโรค 
       (๓) ในกรณีท่ีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบาในพ้ืนท่ี
   ตามประกาศเขตกําหนดโรคระบาดชั่วคราว ใหเจาของสุนัข และแมวทําการควบคุมสุนัข 
   และแมวไว ณ สถานท่ีเลี้ยง จนกวาจะสิ้นระยะเวลาตามประกาศ 
      5.๓.๓ การควบคุมดานสุขลักษณะสถานท่ีเลี้ยง ใหเจาของสุนัข 
   และแมว ดําเนินการดังนี้ 

   (๑) จัดสถานท่ีเลี้ยงสุนัข และแมวใหเหมาะสมและดูแล
สถานท่ีเลี้ยงใหสะอาดถูกสุขลักษณะอยูเสมอ 

   (๒) ควบคุมดูแลสุนัข และแมวมิใหกอเหตุเดือดรอน
รําคาญหรือเปนอันตรายตอผูอยูอาศัยใกลเคียง 

      5.๓.๔ การควบคุมเม่ือนําสุนัข และแมวออกนอกสถานท่ี 
   เลี้ยงสัตว ใหเจาของสุนัขและแมวดําเนินการ ดังนี้ 

   (๑) เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบของเจาพนักงานตาม
   กฎหมายวาดวยการสาธารณสุข เม่ือนําสุนัข และแมวออกนอกสถานท่ีเลี้ยงสัตว ใหเจาของ
   สุนัข และแมวพกบัตร หรือติดเครื่องหมายประจําตัวสุนัข และแมว และตองมีการ 
   ควบคุมดูแลมิใหกอเหตุเดือดรอนรําคาญหรือเปนอันตรายตอบุคคลอ่ืน 
       (๒) ตองจัดการมูลสัตวหรือของเสียอันเกิดจากสุนัข และ
   แมว ในสถานท่ีหรือทางสาธารณะหรือสถานท่ีอ่ืนใดใหถูกสุขลักษณะโดยทันที 
    ขอ 6 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบสุนัข และแมวในท่ีหรือทางสาธารณะอัน
   เปนการฝาฝนขอบัญญัตินี้ โดยไมปรากฏเจาของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซ่ึงไดรับ 
   แตงต้ังจากเจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจกักสุนัข และแมว ดังกลาวไวเปนเวลาอยางนอย 
   ๓๐ วัน เม่ือพนกําหนดแลวยังไมมีผูใดมาแสดงหลักฐานการเปนเจาของเพ่ือรับสุนัข และ 
   แมวคืน ใหสุนัขและแมวนั้นตกเปนของราชการสวนทองถ่ิน แตถาการกักสุนัข และแมวไว
   อาจกอใหเกิดอันตรายแกสัตวนั้น หรือสัตวอ่ืน หรือตองเสียคาใชจายเกินสมควรเจา  
   พนักงานทองถ่ินจะจัดการขายหรือขายทอดตลาดสนุัข และแมวนั้นตามควรแกกรณีกอนถึง



~ 13 ~ 
 

รายงานการประชุมสภาอบต.หนองหอย สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจาํป 2563 ครั้งท่ี 1/2563 วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 

 

   กําหนดเวลาดังกลาวก็ได เงินท่ีไดจากการขายหรือขายทอดตลาดเม่ือไดหักคาใชจายในการ
   ขายหรือขายทอดตลาดและคาเลี้ยงสุนัขและแมวแลว ใหเก็บรักษาไวแทนสุนัข และแมว 
    ในกรณีท่ีมีไดมีการขายหรือขายทอดตลาดสุนัข และแมวตามวรรคหนึ่ง และ 
   เจาของสุนัข และแมวมาขอรับสุนัข และแมวคืนภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง เจาของ
   สุนัข และแมว ตองเปนผูเสียคาใชจายสําหรับการเลี้ยงดูสุนัข และแมวใหแกราชการสวน 
   ทองถ่ินตามจํานวนท่ีไดจายจริงดวย 

   ในกรณีท่ีปรากฏวาสุนัข และแมวท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพบหรือไดรับแจงนั้น เปน
   โรคพิษสุนัขบาหรือโรคติดตออันอาจเปนอันตรายตอประชาชน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี 
   อํานาจทําลายหรือจัดการตามท่ีเห็นสมควรได 
    ขอ 7 ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ในขอหนึ่งขอใด มีความผิดตามมาตรา 
   ๗๓ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  ตองระวางโทษปรับไมเกิน
   สองหม่ืนหาพันบาท 
นายธีรชัย  ถอนสันเทียะ   ตามท่ีผมและเจาหนาท่ีไดแถลง(ราง)ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล          
นายกอบต.หนองหอย หนองหอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. .... ผมจึงขอใหสภา

พิจารณารับหลักการรางขอบัญญัติฯตอไป 
นายมานะ  บุญลาภ  ตามท่ีทานนายกอบต.หนองหอยไดแถลง(ราง)ขอบัญญัติองคการบริหารสวน         
ประธานสภาฯ  ตําบลหนองหอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. .... ใหท่ีประชุม 
   ไดพิจารณา มีสมาชิกทานใดจะอภิปรายหรือไม กอนท่ีจะขอมติวาจะรับหลักการ 
   รางขอบัญญัติฯหรือไม 
นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ  ผมขอสอบถามกรณีบานผมเลี้ยงสุนัขไวสองตัวและแมวอีกสองตัว และมีสุนัขท่ี
สมาชิก อบต. หมูท่ี 13  ไหนก็ไมรูมาอยูบานผมอีกสองตัว ผมสงสัยวาผมจะตองดําเนินการอยางไร  
รอยตรีอนุรักษ คําดี  ตามรางขอบัญญัติฯท่ีนําเสนอผมขอสอบถามวาในระเบียบมีการแจงเกิดแจงตาย 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 ดวยหรือไมและกรณีท่ีสาธารณะ เชน วัด โรงเรียน จะมีสุนัขท่ีไมมีเจาของกอนท่ี 
   ขอบัญญัติจะมีผลบังคับใชอบต.จะดําเนินการอยางไร และเม่ือไมมีเจาของมารับใหขาย 
   ทอดตลาดได จะรูไดอยางไรวาจะนําไปเลี้ยงหรือไปฆากิน อบต.จะตรวจสอบอยางไร 
นายมานะ  บุญลาภ  ตามท่ีสมาชิกไดสอบถามขอเชิญเจาหนาท่ีชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
นางสาวอรอุมา  สุขโขพืช  สํานักปลัดไดจัดทํารางขอบัญญัติฯ ตามประกาศของสาธารณสุขโดยไมมีการแกไข 
หัวหนาสํานักปลัด เพ่ิมเติมใดๆ และการท่ีอบต.ขายทอดตลาดใหแกผูรับซ้ือ ผูซ้ือจะนําไปทําอะไรตออบต.              
   ไมอาจเขาไปลวงลึกได 
รอยตรีอนุรักษ คําดี  ระเบียบกฎหมายมาจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุขแตเขาจะใหสิทธิ์อบต.ใน 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 การดําเนินการ เชน การจัดเก็บภาษี ผมวานาจะทําไดและท่ีตอบวาไมสามารถลวงลึกได  
   อบต.ก็จะตองทําเปนสัญญาไว อบต.จะไดมีความม่ันใจข้ึน และจะผิดหรือไมถาจะแกไข  
   เพ่ิมเติม 
นายมานะ  บุญลาภ  ฝายบริหารมีอะไรจะชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไมเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายธีรชัย  ถอนสันเทียะ   รางขอบัญญัติฯนี้ อบต.ไมเคยมีมากอนรายละเอียดก็นํามาจากหนังสือสั่งการสวน
นายกอบต.หนองหอย การจะแกไขอนาคตคงสามารถดําเนินการได ถาจะแกไขตอนนี้ตองใชเวลาอันสมมควร ก็ 

ขอใหรับหลักการไปกอน 
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นายมานะ  บุญลาภ  มีสมาชิกทานอ่ืนจะสอบถามพ่ิมเติมหรือไม 
ประธานสภาฯ 
นายอวบ เสตะปุตะ  ผมเห็นวาการเลี้ยงสุนัขบานเราสวนใหญจะปลอย ถามาจัดการใหเปนระเบียบ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 7 หากตองเสียคาปรับประชาชนก็จะไมมีเงินไปจาย 
นายมานะ  บุญลาภ  ท่ีประชุมมีทานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือ ไมเม่ือไมมี  และท่ีประชุมได 
ประธานสภาฯ พิจารณารางขอบัญญัติฯแลว ผมขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะรับหลักการ(ราง)ขอบัญญัติ

องคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว 
พ.ศ. .... หรือไม          

มติท่ีประชุม           (เห็นชอบ....23.......เสียง  ไมเห็นชอบ......-......เสียง งดออกเสียง.......1......เสียง) 
 

นายมานะ  บุญลาภ วาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เรื่อง การ
ประธานสภาฯ  ควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. .... 

ตามมติท่ีประชุมเห็นชอบรับหลักการ(ราง)ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
หนองหอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. .... ไปแลวนั้น ตอไป
เปนการพิจารณาวาระท่ี 2 ข้ันแปรญัตติ เม่ือท่ีประชุมสภาทองถ่ินอนุมัติใหพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวแลว การพิจารณาวาระท่ีสองนั้นใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินเปนกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยใหประธานท่ีประชุมเปนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  

ท่ีประชุม    รับทราบ 
นายมานะ  บุญลาภ  ผมขอใหคณะกรรมการแปรญัตติดําเนินการพิจารณารางขอบัญญัติองคการบริหาร
ประธานสภาฯ  สวนตําบลหนองหอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. .... ในวาระ
   ท่ีสอง ข้ันแปรญัตติ ขอเชิญพิจารณา 
รอยตรีอนุรักษ คําดี  การเลี้ยงสุนัขตามรานคารานอาหาร  ผมไปรานคาเจอสุนัขเหาใส ไปรานอาหาร 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 เคยเจอสุนัขกระโดดข้ึนมากินอาหารบนโตะท้ังท่ีมีคนนั่งรับประทานอาหารอยูดูแลวไม 
   เหมาะสมควรจะมีขอหาม เม่ือวานผมไปบานนายอําเภอก็พบสุนัข 3 ตัว ไมมีอะไรแสดง 
   ความเปนเจาของ หากกัดมาใครจะรับผิดชอบเปนตัวอยางท่ีไมถูกตอง ขอบคุณท่ียก 
   รางขอบัญญัติฯมาเสนอ ผมขอสนับสนุนอยางยิ่ง 
นายมานะ  บุญลาภ  มีสมาชิกทานอ่ืนจะสอบถามพ่ิมเติมหรือไม 
ประธานสภาฯ 
นายพงษกฤษ ฤทธิ์สันเทียะ  เรื่องสุนัขและแมว เราอยูชนบทควบคุมยาก ในเมืองจะสามารถดําเนินการไดจริง 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 8  คงจะลําบากหากนําสุนัขแมวออกนอกบานตองพกบัตรไปดวย ผมวาควรละเวนไวได 
นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ ผมขอปรึกษาท่ีประชุมวาวัดบานบุเขวามีสุนัขประมาณ 15 ตัว จะปฏิบัติอยางไร 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 กอนจะบังคับใชกฎหมาย อยากใหหาวิธีดําเนินการใชชัดเจน 
นายชิณณวรรธน  ยอดทองหลาง จุดมุงหมายของกรมอนามัยโรคตั้งเปาไวในป 2563 จะตองปลอดจากโรคพิษ  
รองปลัดอบต.หนองหอย สุนัขบา ประกอบกับพระปณิธานของศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานองนางเธอเจาฟา
   จุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระ
   ปณิธานใหโรคพิษสุนัขบาหมดไปจากประเทศไทย โดยพระองคทานไดสนับสนุนงบประมาณ  

จากเงินสวนพระองคเอง การทําขอบัญญัติผมไดพูดคุยกับทานปศุสัตวอําเภอ สุนัขท่ีมี
เจาของเกิดปญหานอยท่ีสุด ปญหาสวนใหญเกิดจากสุนัข แมว ท่ีไมมีเจาของ  ทําไมจะตอง
มากําหนดวาเปนสุนัขและแมว เพราะสัตวสองชนิดนี้จะทําใหเกิดโรคพิษสุนัขบา จึงไดนํา
ราง พรบ.สาธารณสุขฯมาดําเนินการ สมาชิกหลายทานเสนอใหทําแบบโนนแบบนี้            
กรมปศุสัตวเสนอใหจัดการกับสุนัข แมวกอน ปญหาในพ้ืนท่ีของเราจะเลี้ยงแบบปลอยทํา
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อยางไรสุนัข แมว จะมีเจาของ จึงตองตราขอบัญญัตินี้ข้ึนมา พรุงนี้ อบต.นัดประชุมอบรม
ใหความรูเรื่องโรคพิษสุนัขบา และวิธีการฉีดวัคซีน พรอมรับวัคซีนไปฉีด หากวัดบานบุเขวา
ขอใหไปฉีดใหจะไดหรือไมผมขอสอบถามนักวิชาการสาธารณสุขกอน เพราะสุนัขจรจัด
นาจะมีเกินครึ่งของสุนัขมีเจาของ หากขอบัญญัติประกาศใชแลวในอนาคตก็จะควบคุมได
งาย 

นายมานะ  บุญลาภ  มีสมาชิกทานอ่ืนจะเพ่ิมเติมหรือไม เม่ือไมมี  ผมขอสรุปวาคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานสภาฯ  ไมมีการแกไขเพ่ิมเติมขอความใดๆในรางขอบัญญัติฯ ใหคงรางเดิมไว และไมมีการสงวน       
   คําแปรญัตติไว ผมขอมติท่ีประชุม 
มติท่ีประชุม           (เห็นชอบ....23.......เสียง  ไมเห็นชอบ.....-.......เสียง งดออกเสียง.....1.......เสียง) 
 

นายมานะ  บุญลาภ วาระท่ี 3 ข้ันลงมติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เรื่อง การ
ประธานสภาฯ  ควบคุมการเล้ียงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. .... 
    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน   
   พ.ศ. 2547 และแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554  

 ขอ 52 การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการอภิปราย เวนแตท่ี
ประชุมสภาทองถ่ิน จะลงมติใหมีการอภิปราย ถามีเหตุอันควร  
 ในการพิจารณาวาระนี้ ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินลงมติวาจะใหตราเปนขอบัญญัติ
หรือไม 

    รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือ
   ปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ....ไดผานการพิจารณาในวาระท่ี 1 – 2 แลว วาระท่ี 3 ข้ัน 
   ลงมติเห็นชอบใหตราเปนขอบัญญัติหรือไมผมขอมติท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวน 
   ตําบลหนองหอยวาเห็นชอบใหรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย เรื่อง การ
   ควบคุมการเลี้ยงหรือปลอยสุนัข และแมว พ.ศ. ....ตราเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวน
   ตําบลหนองหอย 
มติท่ีประชุม           (เห็นชอบ.....23......เสียง  ไมเห็นชอบ.....-......เสียง งดออกเสียง........1.....เสียง) 
นายมานะ บุญลาภ   กอนท่ีจะประชุมระเบียบวาระท่ี  6  เรื่ อ ง อ่ื น ๆ ผ ม ข อ พั ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พ่ื อ
ประธานสภาฯ  รับประทานอาหารกลางวันกอน  และเริ่มประชุมอีกครั้งในเวลา 13.00 น. 
    ***พักประชุมเวลา  11.45 น.*** 

เริ่มประชุมตอเวลา 13.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ 
นายมานะ  บุญลาภ     1. ญัตตินายกองคการบริหารสวนตําบล เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
ประธานสภาฯ   แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563ไตรมาสท่ี 2 
  ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย ไดยื่นเสนอญัตติรายงานผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563ไตรมาสท่ี 2 เพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอยไดรับทราบขอ
เชิญครับ 

นายธีรชัย ถอนสันเทียะ  ดวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน       
นายกอบต.หนองหอย ตําบลหนองหอย  ไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 
   2565  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3 ไตรมาสท่ี 2 ระหวางเดือนมกราคม – มีนาคม 
   2563 ในการประชุมเม่ือวันท่ี  2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 และไดนําเสนอรายงานผล
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   การติดตามฯตอนายกอบต.หนองหอย เม่ือวันท่ี 13เมษายน 2563  เพ่ือใหนายกอบต. 
   หนองหอย นําเสนอญัตติตอสภาอบต.หนองหอยเพ่ือใหสภาอบต.หนองหอยไดรับทราบ 
   ตั้งขอสังเกต และเสนอความคิดเห็น เพ่ือเสนอตอนายกอบต.หนองหอย ไดเสนอตอ 
   คณะกรรมการพัฒนาอบต.หนองหอยไดรับทราบ ตั้งขอสังเกต และเสนอความคิดเห็นเพ่ือ
   เสนอตอนายกอบต.หนองหอย ไดรับทราบ กอนท่ีจะดําเนินการประกาศผลการติดตามฯให
   ประชาชนไดรับทราบตอไป  สําหรับรายละเอียดผลการติดตามฯ ผมขอใหนักวิเคราะห 
   นโยบายและแผน ไดแถลงรายงานการติดตามและประเมินผลฯใหท่ีประชุมไดรับทราบ 
   แทนผม ขอเชิญครับ   
นางสาววราภร ขอพรกลาง  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ประจําป
นักวิเคราะหฯ   งบประมาณ พ.ศ. 2563  ไตรมาสท่ี 2 (ระหวางเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2563)    
    โดยมีรายละเอียดตามเอกสารท่ีแจกใหกับทุกทานแลว ดังนี้ 

จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561- 2565)  
รวมถึง(เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2562 และครั้งท่ี 2/2563) และ(เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2562 
และครั้งท่ี 2/2563) เฉพาะป 2563  

1. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ  
    160,000 บาท 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา   จํานวน 21 โครงการ งบประมาณ  
6,203,000 บาท 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร  จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ  
    150,000 บาท 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม  จํานวน 8 โครงการ งบประมาณ  
14,778,000 บาท 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข  จํานวน 7 โครงการ งบประมาณ  
1,569,574 บาท 

6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานจํานวน 37 โครงการ  
งบประมาณ 92,296,000 บาท 

7. ยุทธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬา จํานวน  14 โครงการ  
งบประมาณ 686,000 บาท 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี จํานวน 10 โครงการ  
งบประมาณ 1,500,000 บาท 

9.ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จํานวน            
3 โครงการ งบประมาณ 360,000 บาท 

10.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 360,000 บาท 

     รวมท้ัง 10 ยุทธศาสตรจํานวน 110 โครงการงบประมาณ 118,062,574 บาท 
     ผลการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว มีโครงการในแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน(ป2563) จํานวน  2 โครงการ มีโครงการบรรจุในขอบัญญัติ (ป2563) จํานวน           
2 โครงการ โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ โครงการท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน - โครงการ โครงการท่ี ยังไมไดดําเนินการจํานวน 1 โครงการ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการพัฒนาการศึกษา มีโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน          

(ป2563) จํานวน  21 โครงการ มีโครงการบรรจุในขอบัญญัติ(ป2563)จํานวน 20 
โครงการ โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ โครงการท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 3 โครงการ โครงการท่ียังไมไดดําเนินการจํานวน 16 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาการเกษตร มีโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(ป2563) จํานวน  2 โครงการ มีโครงการบรรจุในขอบัญญัติ  (ป2563)จํานวน 2  
โครงการ โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน  1 โครงการ โครงการท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน - โครงการ โครงการท่ียังไมไดดําเนินการจํานวน 1 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ื 4 ดานการพัฒนาสังคม มีโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน(ป2563)  
จํานวน  8 โครงการ มีโครงการบรรจุในขอบัญญัติ (ป2563)จํานวน 7 โครงการ โครงการ
ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 4 
โครงการ โครงการท่ียังไมไดดําเนินการจํานวน 3 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการพัฒนาสาธารณสุข มีโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน         
(ป2563) จํานวน  7 โครงการ มีโครงการบรรจุในขอบัญญัติ (ป2563)จํานวน 7 
โครงการ โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน - โครงการ โครงการท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ โครงการท่ียังไมไดดําเนินการจํานวน 5 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน มีโครงการใน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(ป2563) จํานวน  37 โครงการ มีโครงการบรรจุในขอบัญญัติ               
(ป2563)จํานวน 10 โครงการ โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน - โครงการ 
โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 5 โครงการ โครงการท่ียังไมไดดําเนินการจํานวน 
32 โครงการ 

    ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา มีโครงการใน 
แผนพัฒนาทองถ่ิน(ป2563) จํานวน  14 โครงการ มีโครงการบรรจุในขอบัญญัติ         
(ป2563)จํานวน 5 โครงการ โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน - โครงการ โครงการ
ท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน - โครงการ โครงการท่ียังไมไดดําเนินการจํานวน 14 
โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี มีโครงการในแผนพัฒนา 
ทองถ่ิน(ป2563) จํานวน  10 โครงการ มีโครงการบรรจุในขอบัญญัติ (ป2563)จํานวน  
9 โครงการ โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ โครงการท่ีอยูระหวาง
ดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ โครงการท่ียังไมไดดําเนินการจํานวน 8 โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 9 ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีโครงการ 
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน(ป2563) จํานวน  3 โครงการ มีโครงการบรรจุในขอบัญญัต ิ          
(ป2563)จํานวน 1 โครงการ โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน - โครงการ โครงการ
ท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน  1 โครงการ โครงการท่ียังไมไดดําเนินการจํานวน 2 
โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 10 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มี 
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน(ป2563) จํานวน  6 โครงการ มีโครงการบรรจุใน
ขอบัญญัติ (ป2563)จํานวน 5 โครงการ โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน - 
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โครงการ โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน - โครงการ โครงการท่ียังไมได
ดําเนินการจํานวน 6 โครงการ 

  ผลการดําเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน              
(พ.ศ.  2561- 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 2 (ระหวางเดือน
มกราคม – มีนาคม 2563) โครงการบรรจุในแผนจํานวน 110 โครงการ นํามาบรรจุใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 จํานวน 68 โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ 5 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 16 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.54 
ของจํานวนแผนท้ังหมดท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสท่ี 1 คิดเปนรอยละ 3.63 % โดยไดดําเนินโครงการตามขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพ้ืนท่ีโดยไดรับความรวมมือ
สงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนในพ้ืนท่ีทําใหโครงการ
ประสบผลสําเร็จดวยดี กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนท้ังในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียงโดยมี
ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ ไดแก  

1.โครงการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ  ฝกอบรมการจัดทํา 
ดอกไมจันทนและพวงหรีด เม่ือวันท่ี 27 – 28 มกราคม 2563 สถานท่ี ณ อบต.           
หนองหอย ใหกับประชาชนตําบลหนองหอยและเจาหนาท่ี เปาหมายจํานวน 40 คน  เขา
รวมโครงการจํานวน 42 คน ซ่ึงผูเขารวมโครงการสามารถนําไปตอยอดจัดตั้งกลุมอาชีพได 

2.โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ  ดําเนินกิจกรรมเม่ือวันท่ี            
11 มกราคม 2563 ณ อบต.หนองหอย โดยมีเปาหมายผูเขารวมโครงการ  จํานวน          
350 คน มารวมกิจกรรมจริงจํานวน 605 คน โดยมีกิจกรรมบนเวทีประกอบดวย 
กิจกรรมเสริมพัฒนาการเด็กและเสริมสรรมภาพการเคลื่อนไหวเก่ียวกับเด็ก ซ่ึงแบงกิจกรรม
ตามฐานกิจกรรม ดังนี้  1 .ฐานจิตกรนอย 2.ฐานโยนหวง 3 . ฐานนักเตะ 4 .ฐาน
มหาวิทยาลัย ก.ไก 5.ฐานเกาอ้ีดนตรี 6. ฐานยิงเปาและปาเปา ซ่ึงมีการจัดซุมนิทรรศการ
รวมจากโรงเรียนบานบุเขวาและโรงเรียนบานทํานบพัฒนา 

3. โครงการสงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย ดําเนินกิจกรรมเม่ือวันท่ี  
29 มกราคม 2563 ณ ศูนยเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริศูนย
สาธิตและสงเสริมงานศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คายสุรนารีฯ โดยมีเปาหมายเปน
กลุมเกษตรกรตําบลหนองหอยจํานวน 45 คน เขารวมกิจกรรมจริงจํานวน 45 คน โดยเขา
รวมดูงานและฝกการปฏิบัติ 4 ฐาน ประกอบดวย 1.ฐานมะนาว 2.ฐานเลี้ยงจิ้งหรีด 3.ฐาน
เลี้ยงหนูนา 4. ฐานทําปุยสูตรพระราชทาน  

4. โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ ผูสูงอายุ 
ตําบลหนองหอย  ดําเนินการเม่ือวันท่ี 21 กุมภาพันธ 2563 นําผูสูงอายุตําบลหนองหอย 
คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ไปศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองปาก
ชอง จังหวัดนครราชสีมา และอบต.สองคอน จังหวัดสระบุรี โดยมีเปาหมายผูเขารวม
โครงการจํานวน 90 คน มารวมกิจกรรมจริงจํานวน 89 คน  

  5. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรของอบต.หนองหอย   
นําคณะผูบริหาร สมาชิกอบต. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางอบต.หนองหอย เขา
รวมกิจกรรมเม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2563 ณ วัดปาธรรมคีรี อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีเปาหมายผูเขารวมโครงการจํานวน 61 คน มารวมกิจกรรมจริงจํานวน 
47 คน 
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สรุปการเบิกจายงบประมาณป  พ.ศ. 2563 ไตรมาสท่ี 2  ระหวางเดือนมกราคม  
– มีนาคม 2563 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว งบปกติ(ขอบัญญัติ) 22,772 
    บาท คิดเปนรอยละ 0.28 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา   งบปกติ(ขอบัญญัติ) 1,238,717 บาท  
    คิดเปนรอยละ 15.61 

3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร  งบปกติ(ขอบัญญัติ) 19,986 บาท          
    คิดเปนรอยละ 0.24 

4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม  งบปกติ(ขอบัญญัติ) 6,618,204 บาท  
คิดเปนรอยละ 80.99 

5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข งบปกติ(ขอบัญญัติ) 218,317.70 
บาท คิดเปนรอยละ 2.67 

 6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ไมมีการเบิกจาย 
 7. ยุทธศาสตรดานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬา ไมมีการเบิกจาย 
 8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  งบปกติ(ขอบัญญัติ)  

    39,120 บาท คิดเปนรอยละ 0.48 
9.ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน งบปกติ 

(ขอบัญญัติ) 14,875 บาท คิดเปนรอยละ 0.18 
10.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    ไมมีการเบิกจาย 
รวมท้ัง 10 ยุทธศาสตร งบปกติ(ขอบัญญัติ) 8,171,991.70 บาท                      

คิดเปนรอยละ 100 
บัญชีครุภัณฑแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ประจําป งบประมาณ  

พ.ศ. 2563 มีจํานวน 8 รายการ งบประมาณ 451,700 บาทอนุมัติงบประมาณ 
33,700 บาท ยังไมมีการเบิกจาย 

ท่ีประชุม   รับทราบ 

นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ  1. เรื่องฌาปนกิจผูสูงอายุ อบต.จะไมออกมาจายเบี้ยยังชีพแลว โดยโอนเขาบัญชี
สมาชิก อบต. หมูท่ี 13 ผูสูงอายุ ผมขอสอบถามวาจะดําเนินการอยางไรเก่ียวกับการเก็บเงินคาฌาปนกิจ 
    2. เรื่องของการจุดธูปเทียน ควรจุดธูปไดเลยไมควรนําธูปมาจุดท่ีไฟอีก 
    3. เรื่องไมลในหองประชุมผมอยากใหซ้ือเพ่ิมครับ 
รอยตรีอนุรักษ คําดี  1. โครงการท่ีประชาชนเสนอมาเปนอันดับ 1 ของทุกหมูบาน ผมอยากให           
สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 ดําเนินการทุกหมูบาน แมงบประมาณจะมากหรือนอยก็อยากใหดําเนินการ ปจจุบัน           
   ไตรมาสท่ี 3 แลว ยังมีอีกหลายโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ พอเขาใจไดวาเกิดจากปญหา 
   การแพรระบาดของโรคโควิด 19 
    2. หนวยงานของเราเปนสถานท่ีราชการ ผมเห็นเวลาประมาณ 19.00 น. -  
   20.00 น. ยังมีคนจับกลุมกันอยูในอบต. หากยังมีคนอยูผมเกรงวาจะเกิดเหตุการณไมดี 
   ข้ึนมาดูจะไมเหมาะสม เวรยามควรจะชวยดูแลอยางดี เพ่ือไมใหมีเหตุการณบานปลาย 
    3 . ถนนเปนหลุมเปนบอเกิดแลวตองแก ไข สาเหตุ เกิดจากอะไรก็รู กันดี                
   ขอฝากไวดวย 
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    4.ผมเคยพูดหลายครั้งแลววาอางเก็บน้ําหวยซันโพรงจะตองมีการปรับสภาพ  
   สิ่งแวดลอม พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว ควรมีการปลูกตนไม อยากใหอบต.ไปดูกอนวาจะ 
   ดําเนินการอยางไร 
    5. รองน้ําหมูท่ี 1 ฝนตกครั้งใดน้ําไหลลงทอไมทันในชวงหนาวัดบานหนองหอย  
   ควรจะมีการขุดรองแกไข ผมไดไปขุดดูเจอเศษแตกแกวจํานวนมาก 
นายประสิทธิ์  นันทชัยศรี ผมอยากสอบถามกรณีโครงการจายขาดเงินสะสม จํานวน 6 โครงการ ผูรับจางละ
สมาชิก อบต. หมูท่ี 6  ท้ิงงาน 5โครงการ ชาวบานมีความจําเปนจะตองสัญจรสายฝายท่ีดําเนินการ อยากทราบ 
   วาผูบริหารมีแนวทางดําเนินการอยางไร  
นายพงษกฤษ ฤทธิ์สันเทียะ ฝากเรื่องถนนหลังอางฯ ทางลงไปบานโคกเพชร และมีปายโครงการลมอยู อยาก
สมาชิก อบต. หมูท่ี 8 ใหปรับพ้ืนท่ีใหสมดุลกันเพ่ือความปลอดภัยของผูสัญจร 
นายมานะ  บุญลาภ  มีทานใดจะเพ่ิมติมอีกหรือไม  เม่ือไมมีผมขอเชิยฝายบริหารชี้แจง 
ประธานสภาฯ   
นายธีรชัย ถอนสันเทียะ   ขอบคุณทุกทานท่ีเปนหวงกอนจะตอบปญหา ผมขอแจงขาวดี 
นายก อบต.หนองหอย   โครงการขุดลอกคลองท่ีสงโครงการไปของบประมาณ จํานวน 12 หมูบาน ไดรับ

การอนุมัติงบประมาณแลว ผมไดเชิญผูนําหมูบานมาพูดคุยแจงใหไปตรวจเช็คสถานท่ี ใน
สัปดาหนี้งบประมาณคงโอนมา มี 3 หมูบานท่ีไมไดขอมาไดแกหมูท่ี 2 หมูท่ี 4 หมูท่ี 15 

    ตูปนสุข อําเภอมีหนังสือแจงใหอบต.ดําเนินการ ปจจุบันอบต.ดําเนินการแลวโดย
   อบต.รวบรวมเงินไปซ้ือของกินของใชมาใสตูไว และก็มีประชาชนผูมีจิตศรัทธานํามาบริจาค 
   ขอฝากประชาสัมพันธใหผูท่ีประสบปญหาโรคดควิด 19 มารับของได 
    โครงการเงินกูกระตุนเศรษฐกิจอําเภอใหสงโครงการในวันนี้ ผมโทรไปขอให 
   กองชางมาชวยทํางานในวันหยุด พรอมกับโครงการท่ีจะดําเนินการในป 2564 และ 
   โครงการท่ีจะพิจารณาจายขาดเงินสะสม 
    ผมมีหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจแลว มีมติใหตัวแทนแตละ 
   หมูบานเปนคนเก็บสง 
    เรื่องการจุดธูปเทียน เปนหนาท่ีของเลขานุการสภาฯ ฝากดําเนินการดวย 
    เรื่องไมลในหองประชุมผมจะใหเจาหนาท่ีทําเรื่องซ้ือเพ่ิม 
    เรื่องการดําเนินโครงการลาชาในป 2563  เนื่องจากจะตองรองบประมาณจาก 
   สวนกลาง และก็ติดท่ีชวงระยะเวลาการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานของอบต. 
    ผมพ่ึงทราบเรื่องมีบุคคลอยูท่ีอบต.ในเวลา 19.00 น.-20.00 น.ผมจะสอบถาม
   จากยามอีกครั้ง 
    ถนนสายท่ีเปนหลุมเปนบอผมวาจะขออนุมัติใชเงินสะสมดําเนินการ ใหกองชาง 
   ประมาณการแลวประมาณลานกวาบาท 
    เรื่องถนนสายอางฯ ผมเคยแจงแลววาใหเสนอเปนหนังสือแจงมา 
    เรื่องรองน้ําในหมูบานก็ใหเสนอเรื่องเปนหนังสือเขามา 
    เรื่องโครงการเงินสะสมฝายมี 5 โครงการ เสร็จแลว 2 โครงการ เหลือ 3 โครงการ 
   ผูรับจางไมดําเนินการตอ อบต.กําลังทําเรื่องเปนผูท้ิงงาน สวนท่ีเหลืออีก 3 โครงการ ไดแก  
   หมูท่ี 6 หมูท่ี 11 และหมูท่ี 12 ผมคิดวาจะเงินสะสมดําเนินการ เงินสะสมเหลืออยู 
   ประมาณ 6,7000,000 บาท 
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นายมานะ  บุญลาภ  มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม 
ประธานสภาฯ     
รอยตรีอนุรักษ คําดี  ในสวนของอางเก็บน้ํานผมไมทราบวาอยูในความรับผิดชอบของใคร 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 
นายธีรชัย ถอนสันเทียะ   หมูท่ี 1 เปนผูรับผิดชอบ 
นายก อบต.หนองหอย    
รอยตรีอนุรักษ คําดี  เม่ือวานกอนมีการขยายไฟฟาซอยบานนายหัด ผมไมทราบท่ีมาท่ีไปวาดําเนินการ 
สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 อยางไรจริงตองประชาคมกอน แลวไดงบประมาณมาจากไหนซอยนี้ผมเคยนําหินคลุกไป 
   ลงแลวไฟฟาเขาไปทําถนนชํารุด  จึงอยากทราบรายละเอียดใหชัดเจน 
นายวันชัย อินทรเสนา   ขอขอบคุณนายกท่ีไดชี้แจงแผนงานการจายขาดเงินสะสม  เรื่องเงินกูของทาง
ผูใหญบานทํานบพัฒนาใตราชการ 47 ลานบาท เปนงบประมาณเรงดวนของผูวา ผมติดตามโครงการนี้มาอยากให
   เกิดประโยชนสูงสุด อยากใหเสนองบประมาณโครงการท่ีตกหลนไป หรือกลุมอาชีพ อยาก 
   ใหเสนอโครงการใหญๆท่ีเชื่อมระหวางตําบล ระบบประปาหมูบาน หรือสนับสนุนหมูบาน
   ทองเท่ียว กลุมอาชีพ ขุดลอกอาง ถนนระหวางตําบล ผมขอฝากไวดวยอยากใหเสนอ 
   โครงการไปมากๆ 
    โครงการจายขาดเงินสะสมติดตามงานมา 3 ป วางทอประปาไปนานางชุน นายก 
   ของบประมาณไปดําเนินการสวนอ่ืนกอน แตปนี้บรรจุในขอบัญญัติฯ ผมขอฝากไวดวย  
   ประชาชนเดือดรอนมาก 
รอยตรีอนุรักษ คําดี  เก่ียวกับโครงการฟนฟู ผมวาจะเสนอโครงการ อกม.เพ่ือทําฟารมชุมชน จะได  
สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 อําเภอละสามลานบาทไดมา 1 โครงการ ผมไปพบนายอําเภอแลวแตเอกสารไมครบเพราะ 

พ่ึงกลับจากท่ีประชุม และจะตองใหสงภายในวันพรุงนี้ คงไมทัน 
โครงการเกษตรแปลงใหญ แปลงละสามลานบาท เชน แปลงมันสําปะหลัง           

บานทํานบพัฒนา ศูนยขาว และศพก.ศูนยบานผมได 500,000 บาท ใหดําเนินการให
เสร็จวันมะรืน จะใหทําเกษตรแบบอัจฉริยะ 

นายชูชาติ  จี่พิมาย  ผมขอสอบถามโครงการขุดลอกตามท่ีนายกไดชี้แจง หมูท่ี 13  ก็ไดรับงบประมาณ
รองประธานสภาฯ เชนกัน 500,000 บาท ผมอยากทราบรายละเอียดแบบแปลนวาชางมีหรือไมจะไดนําไป 
   ชี้แจงใหชาวบานไดรับทราบ และประสานคณะกรรมการหมูบานเพ่ือเปนแนวทางเดียวกัน
    ในชวงนี้สภานัดประชุมนอยมาก เนื่องจากเปนชวงโรคระบาดโครวิด 19 และ 
   เปนชวงฤดูฝนหลายหมูบานประสบปญหาวาตภัย สภาก็ไมรับทราบรายละเอียดการ 
   เบิกจายวามีก่ีหมูบานท่ีประสบปญหา และการเบิกจายเงิน สภาจะไดมีขอมูลไวปรึกษา 
   หารือกัน    
    หมูบานไดรับงบประมาณหมูบานละ 200,000 บาท เปนเงินประชารัฐ ยังไมมี 
   การเบิกจาย อยากใหชวยหาวิธีการเบิกจาย อยากใหประธานเครือขายระดับอําเภอมอบให
   เครือขายระดับตําบลมาประชุมกองทุน เพราะทราบขาววาการทําเบิกใหคณะกรรมการ 
   เครือขายระดับตําบลดําเนินการ 
รอยตรีอนุรักษ คําดี  คณะกรรมการเครือขายระดับตําบล ไดแก รอยตรีอนุรักษ  คําดี นางสนอง           
สมาชิก อบต. หมูท่ี 1 นอยจันอัด และนางพนม สุขมะลัง จะประชุมในเร็วๆนี้อาจจะหลังวันท่ี 5 มิถุนายน 2563  
   ประธานเครือขายอําเภอจะมาประชมุรวมดวยเพ่ือเสนอแนะ แลวจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
นายมานะ  บุญลาภ  สมาชิกไดสอบถามกรณีเกิดปญหาวาตภัย ขอเชิญฝายบริหารชี้แจง 
ประธานสภาฯ 
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นายธีรชัย ถอนสันเทียะ   เรื่องเงินกูของรัฐบาลใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการอบต.ไดรับทราบจากอําเภอ 
นายก อบต.หนองหอย  วาใหทําโครงการเสนอ ผมคุยกับชางวันศุกรชวงคํ่าปลัดอาวุโสโทรมาหาผมใหสงโครงการ
   ภายในวนัจันทร กองชางบอกวาทําไดประมาณ 7- 8 โครงการ ผมจําไดแคถนนลาดยาง
   สายบานหนองหอย-บานโคงสําโรง และโครงการกอสรางถนนลาดยางสาย                  

บานทํานบพัฒนา-คุมโนนลอย-บานหนองตอ จังหวัดชัยภูมิ อบต.เรงดําเนินการเต็มท่ีแลว  
    ในเรื่องวาตภัยระเบียบใหมใหอํานาจนายกดําเนินการอนุมัติไดเลยโดยไมผาน 
   คณะกรรมการ หากประชุมชวยเหลือจะไมทันทวงที รายละเอียดจะใหเจาหนาท่ีชี้แจง 
นายสุเมธ ปล้ืมกมล   เหตุวาตภัยเดือนพฤษภาคม 2563 วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 เกิดท่ีหมูท่ี 15  
นักปองกันฯ  จํานวน 1 ราย วันท่ี 10 พฤษภาคม 2563 จํานวน 30 ราย  วันท่ี 18 พฤษภาคม  
   2563 จํานวน 6 ราย รวมจํานวน 37 ราย สวนใหญท่ีเสียหายจะเปนบานพักอาศัย      
   ยุงขาว คอกสัตว โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร โรงรถ หองน้ํา สวนท่ีชวยเหลือได คือ   
   บานพักอาศัย  ยุงขาว คอกสัตว  โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร แตบางรายไมเขา 
   หลักเกณฑการเบิกจาย เชน หองน้ําท่ีแยกออกมาจากตัวบานพักอาศัย หลังเชิญ 
   คณะกรรมการมาประชุมมีความเห็นวาหองน้ําเปนสวนนึงของบานพักอาศัย จึงไดแกไข 
   หองน้ําใหเขาหลักเกณฑใหสามารถเบิกจายได สวนท่ีไมเขาหลักเกณฑกําลังสงเรื่องให 
   อําเภอพิจารณาชวยเหลือตอไป 
นายธีรชัย ถอนสันเทียะ   รายท่ีไมเขาหลักเกณฑ ผมใหเจาหนาท่ีเสนอไปท่ีอําเภอเพ่ือของบประมาณกองทุน
นายก อบต.หนองหอย ปู –ยา มีหนังสือแจงมาวากองทุนไดอนุมัติใหแลว แตตองรอ ขอเรียนเพ่ิมเติมเทานี้ 
นายชูชาติ  จี่พิมาย  ท่ีผมสอบถามเพราะมีผูนํามาประชุมรวมดวยจะไดรับรูรวมกัน เรื่องโครงการ 
รองประธานสภาฯ งบประมาณขุดลอกแบบแปลนของอบต.มีหรือไม 
นายธีรชัย ถอนสันเทียะ   รายละเอียดโครงการทานผูใหญบานรับไปแลว ใหไปสอบถามกับผูใหญบาน 
นายก อบต.หนองหอย  
นายมานะ  บุญลาภ   ท่ีประชุมมีทานใดจะสอบถามอีกหรือไม  เม่ือไมมีผมก็ขอขอบคุณทุกทาน 
ประธานสภาฯ ท่ีมาประชุมวันนี้  ผมขอปดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  15.00  น. 
 
    (ลงชื่อ)        สนอง  นอยจันอัด    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
        (นางสนอง  นอยจันอัด) 
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ไดตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
หนองหอย  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2563  ครั้งท่ี 1/2563  วันท่ี 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เห็นวา
ถูกตองจึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานวันท่ี  4 มิถุนายน 2563 
 
   (ลงชื่อ)        สิน  วนสันเทียะ คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายสิน  วนสันเทียะ) 
    สมาชิก อบต.หนองหอย หมูท่ี 5 
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   (ลงชื่อ)       เล็ก  ลังดานจาก คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายเล็ก  ลังดานจาก) 
            สมาชิก อบต.หนองหอย หมูท่ี 3 
 
    (ลงชื่อ) รอยตรี  อนุรักษ  คําดี คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
               (อนุรักษ  คําดี) 
                สมาชิก อบต.หนองหอย หมูท่ี 1 
 
 สภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย  ไดรับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล          
หนองหอย  สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2563  ครั้งท่ี 1/2563  วันท่ี 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  เม่ือวันท่ี 
14 กรกฎาคม 2563 
 

  (ลงชื่อ)    มานะ  บุญลาภ ผูรับรองบันทึกรายงานการประชุม 
       (นายมานะ  บุญลาภ) 
                         ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองหอย 
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